



ลือสฤณี ศาสตร์สาระ. (2555). การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตของประชาชนรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์
บชม. (บริหารธุรกิจ). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ศิริมณี จรรยา , ดร. ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมในการอยู่อาศัยของ
ประชาชน บริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม บริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ศึกษา
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของประชาชน บริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
5) เปรียบเทียบความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของประชาชน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม
ในการอยู่อาศัย 6) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนกับปัจจัยแวดล้อมในการอยู่อาศัย
และ 7) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมกับความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตของประชาชน บริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าที ค่าเอฟ ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ต่ำกว่า ม.6 อาชีพเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือน 8,001-15,000 บาท จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ 1-2 คน
อาศัยอยู่บ้านตนเองเข้ามาอยู่อาศัย 3-5 ปีระยะทางจากที่พักอาศัยกับพื้นที่อุตสาหกรรม 1- 5 กิโลเมตร การใช้
ประโยชน์จากที่อยู่อาศัยใช้สำหรับพักอาศัย มีภูมิฐานะเดิมในภาคกลาง สาเหตุที่ย้ายจากภูมิลำเนาเดิมไม่มีงาน
ทำ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมด้านการขยายตัวของชุมชนและด้านอาชีพ
และการพาณิชย์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัย ด้านสิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข ด้านคมนาคมขนส่ง และด้านสังคมประชาชน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชน
มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด้านกายภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ และสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสและอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษาและอาชีพต่างกันมี ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมในการอยู่อาศัย และ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา เศรษฐกิจและด้าน
สาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับต่ำไปในทิศทางบวก ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับต่ำและเป็นไปในทิศทางลบ